



บทที่ 4

การอภิปรายผลการวิจัยและสรุป

งานวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมการหมักนั้นมีขอบเขตกว้างไกลมาก มีการศึกษาค้นคว้ากันอย่างมากมายในหลาย ๆ ด้าน เช่น การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับจุลินทรีย์ชนิดใหม่ ๆ ที่แยกได้จากแหล่งต่าง ๆ , พันธุกรรมและการปรับปรุงความสามารถของจุลินทรีย์, การหาวัตถุดิบราคาถูกมาใช้เป็นสารอาหารสำหรับจุลินทรีย์, การปรับปรุงเครื่องมือและเทคนิคในขบวนการผลิตเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ศึกษาถึงการผลิตกลูโคสไอโซเมอเรสในถังหมัก โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบของอาหารเลี้ยงเชื้อ (substrate composition), ค่าต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการหมัก (fermentation parameter) และผลผลิตของเอนไซม์ (enzyme yield) โดยพิจารณาปริมาณเอนไซม์ที่จุลินทรีย์ผลิตได้และการเจริญของเซลล์ควบคู่กันไป โดยปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้มีผลต่อราคาต้นทุนของ เอนไซม์ที่ผลิตได้ (2)

1. การนำวัสดุจากการเกษตรมาใช้เป็นองค์ประกอบของอาหารเลี้ยงเชื้อ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นฐานทางเกษตรกรรม สินค้าที่ทำการเพาะปลูกมีมากมายหลายชนิด และส่วนใหญ่มีคุณภาพดี แต่อย่างไรก็ตามปรากฏว่าการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบทางการเกษตรดังกล่าวยังมีไม่เต็มที่นัก จึงมีการนำความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่ประเทศมีอยู่เป็นจำนวนมาก วิธีทางอันหนึ่งอาจทำได้โดยนำวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีราคาถูกและหาได้ง่ายมาใช้ทดแทนเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดขององค์ประกอบของอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้ในอุตสาหกรรมการหมักที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ วัตถุดิบทางการเกษตรที่เป็นที่สนใจของงานวิจัยนี้คือ รำข้าวที่สกัดน้ำมันแล้ว และกากหัวเหลือง ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันพืช จากการวิเคราะห์ส่วนผสมของวัตถุดิบทั้ง 2 ชนิด (62) พบว่า กากรำข้าวมีปริมาณคาร์บอนอินทรีย์และไนโตรเจนอยู่ประมาณร้อยละ 35 และ 3 โดยน้ำหนักตามลำดับ กากหัวเหลืองมีปริมาณคาร์บอนอินทรีย์และไนโตรเจนอยู่ประมาณร้อยละ 30 และ 8 โดยน้ำหนักตามลำดับ แสดงว่า วัตถุดิบทั้งสองชนิดนี้น่าจะนำมาใช้เป็นสารแหล่งคาร์บอนและไนโตรเจนในอาหารเลี้ยงเชื้อได้ ในงานวิจัยนี้ใช้วัตถุดิบทั้งสองชนิดในรูปของสารละลายย่อยด้วยกรดกำมะถัน

ซึ่งจากการวิเคราะห์ส่วนประกอบของสารละลายย่อยด้วยกรดกำมะถันของวัตถุดิบทั้งสองชนิดพบว่า สารละลายย่อยด้วยกรดกำมะถันของกากรำข้าวมีปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ซึ่งใช้เป็นแหล่งคาร์บอนสูงกว่าในสารละลายย่อยด้วยกรดกำมะถันของกากถั่วเหลืองถึง 1.7 เท่า แต่ปริมาณโปรตีนในสารละลายย่อยด้วยกรดกำมะถันของกากถั่วเหลืองสูงกว่าในสารละลายย่อยด้วยกรดกำมะถันของกากรำข้าวถึง 2 เท่า

นฤมล คู่จรรยา (49) รายงานว่า สเตรปโตมัยซิส สายพันธุ์ 190-1 สามารถผลิตกลูโคสไอโซเมอเรสได้ในปริมาณสูงเมื่อเลี้ยงจุลินทรีย์นี้ในขวดแก้วทรงกรวย โดยใช้สารละลายย่อยด้วยกรดกำมะถันของเปลือกข้าวโพดเป็นสารแหล่งคาร์บอน และใช้โมลต์เอกซแทรกและยีสต์เอกซแทรกเป็นสารแหล่งไนโตรเจน และในงานวิจัยนี้ใช้สารละลายย่อยด้วยกรดกำมะถันของกากถั่วเหลืองในปริมาณ 0.5 % (น้ำหนัก/ปริมาตร) ซึ่งสามารถทำให้สเตรปโตมัยซิส สายพันธุ์ 190-1 ผลิตกลูโคสไอโซเมอเรสได้ในปริมาณใกล้เคียงกับเมื่อใช้ 1 % โมลต์เอกซแทรกเป็นแหล่งไนโตรเจน แต่การเจริญของจุลินทรีย์ยังต่ำกว่ามาก และพบว่าจุลินทรีย์ไม่มีการเจริญเติบโตเมื่อไม่มี 0.3 % ยีสต์เอกซแทรกในอาหารเลี้ยงเชื้อ แสดงว่ายีสต์เอกซแทรกนอกจากจะเป็นสารแหล่งไนโตรเจนแล้ว ยังเป็นแหล่งวิตามินและสารเสริมการเจริญ (growth factor) ด้วย ซึ่งจุลินทรีย์ต้องการสารเหล่านี้ในการเจริญ

งานวิจัยนี้ได้ศึกษาการใช้สารละลายย่อยด้วยกรดกำมะถันของกากรำข้าวเป็นสารแหล่งคาร์บอนแทนสารละลายย่อยด้วยกรดกำมะถันของเปลือกข้าวโพด ทั้งนี้เนื่องจากกากรำข้าวเป็นวัสดุพลอยได้จากโรงงานน้ำนมพืช จึงหาได้ง่ายกว่าเปลือกข้าวโพด และผลการศึกษาพบว่า สารละลายย่อยด้วยกรดกำมะถันของกากรำข้าวสามารถทดแทนสารละลายย่อยด้วยกรดกำมะถันของเปลือกข้าวโพดได้ทั้งในแง่ของการเจริญของเซลล์และการผลิตกลูโคสไอโซเมอเรส

เมื่อพิจารณาการผันแปรร่วมระหว่างสารแหล่งคาร์บอนและสารแหล่งไนโตรเจน พบว่าในอาหารเลี้ยงเชื้อที่ประกอบด้วยสารละลายย่อยด้วยกรดกำมะถันของกากรำข้าวและกากถั่วเหลืองในปริมาณ 1.5 % และ 0.5 % (น้ำหนัก/ปริมาตร) ตามลำดับ เป็นสารแหล่งคาร์บอนและไนโตรเจนทดแทน 3 % สารละลายย่อยด้วยกรดกำมะถันของเปลือกข้าวโพด และ 1 % โมลต์เอกซแทรก สเตรปโตมัยซิส สายพันธุ์ 190-1 สามารถผลิตกลูโคสไอโซเมอเรสได้สูงถึง 210 หน่วย/กรัม นน.เซลล์แห้ง และมีการเจริญของเซลล์ 2.15 กรัม นน.เซลล์แห้ง/ลิตร โดยที่ส่วนประกอบของอาหารเลี้ยงเชื้อเดิม (49) จุลินทรีย์สามารถผลิตเอนไซม์ได้ประมาณ 140

หน่วย/กรัม นน. เซลล์แห้ง และมีการเจริญของเซลล์ 1.35 กรัม นน. เซลล์แห้ง/ลิตร

2. ผลของไซโลสและระยะเวลาในการเติมไซโลสในอาหารเลี้ยงเชื้อเพื่อผลิตกลูโคสไอโซเมอเรส
ในขวดแก้วทรงกรวย

กลูโคสไอโซเมอเรสที่ผลิตโดยสเตรปโตมัยซิสหลายสายพันธุ์ ถูกสร้างขึ้นโดยการชักนำของไซโลส (28, 30) สำหรับสเตรปโตมัยซิส สายพันธุ์ 190-1 ก็พบว่าในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มี 0.5 % ไซโลสสามารถชักนำการผลิตกลูโคสไอโซเมอเรสได้ถึงถึง 1,000 หน่วย ซึ่งมีค่าสูงกว่าเมื่อไม่มีไซโลสในอาหารเลี้ยงเชื้อถึง 5 เท่า แต่การเจริญของเซลล์นั้นเพิ่มขึ้นจากเดิมเพียงเล็กน้อย แสดงว่าไซโลสส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในการชักนำให้จุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์ในปริมาณสูงขึ้น นอกจากนี้ระยะเวลาของการเติมไซโลสในอาหารเลี้ยงเชื้อก็มีผลต่อการชักนำให้จุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์ด้วย การเติมไซโลสในตอนเริ่มต้นของการเลี้ยงเชื้อหรือในระยะเวลาก่อนที่เซลล์จะเข้าสู่ระยะการเจริญคงที่นั้น ไซโลสที่เติมในอาหารเลี้ยงเชื่อนั้นสามารถชักนำให้จุลินทรีย์เพิ่มการผลิตเอนไซม์ได้ในปริมาณสูงถึง 5 เท่า แต่การเติมไซโลสในอาหารเลี้ยงเชื้อหลังจากที่จุลินทรีย์มีการเจริญเข้าสู่ระยะการเจริญคงที่ คือหลังจากเลี้ยงจุลินทรีย์แล้ว เป็นระยะเวลา 15 ชั่วโมง แล้วนั้น สามารถชักนำให้จุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์ในปริมาณสูงขึ้นเพียง 4 เท่า จุลินทรีย์นอกจากใช้ไซโลสเป็นสารชักนำแล้ว ยังสามารถใช้ไซโลสเป็นสารแหล่งคาร์บอนได้ด้วย

3. ผลของสารละลายย่อยด้วยกรดกำมะถันของเปลือกเมล็ดฝ้ายต่อการผลิตกลูโคสไอโซเมอเรส
ในขวดแก้วทรงกรวย

ไซโลสบริสุทธิ์เป็นสารที่มีราคาแพง ปรกติไซโลสไม่ได้อยู่ในรูปอิสระในธรรมชาติ แต่อยู่ในรูปของไซแลนซึ่งประกอบด้วยไซโลสหลาย ๆ หน่วยเชื่อมต่อกัน ซึ่งพบมากในวัสดุจากการเกษตร เช่น ฟาง, ช้างข้าวโพด และเปลือกเมล็ดพืชต่าง ๆ เมื่อย่อยสลายวัสดุที่มีไซแลนเป็นองค์ประกอบด้วยกรดจะได้น้ำตาลไซโลส ในทางอุตสาหกรรมได้มีบริษัทต่าง ๆ เตรียมไซโลสบริสุทธิ์จากวัสดุจากการเกษตร ดังแสดงในตารางที่ 11

ตารางที่ 11 วัสดุจากการเกษตรที่ใช้เตรียมไฮโดรไลสบริสุทธิ์ในทางอุตสาหกรรม

วัสดุจากการเกษตร	บริษัท	ผลผลิต (% น้ำหนัก/น้ำหนัก)	เอกสารอ้างอิง
เปลือกเมล็ดฝ้าย	Okamura Seiyu-Kabushiki Kaisha, Japan	20	53
น้ำกรดย่อยเยื่อ กระดาษ	Syd kemi Aktiebolag, Sweden	12	65
ไหม้ตะเอบ	Hoffmann-La Roche Incorporated; Switzerland	12	66
เปลือกผลไม้มัน เมล็ดแข็ง	Sud-Chemie, AG., Germany	7	67

จากตารางที่ 11 พบว่าในเปลือกเมล็ดฝ้ายนั้นมีปริมาณไฮโดรไลสอยู่สูงมาก นอกจากนี้เปลือกเมล็ดฝ้ายยังเป็นวัสดุจากการเกษตรที่เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมการสกัดน้ำมันจากพืช โดยทางโรงงานจะใช้เปลือกเมล็ดฝ้ายนี้เป็นเชื้อเพลิงของโรงงาน ดังนั้นการนำเปลือกเมล็ดฝ้ายมาใช้ในการเตรียมไฮโดรไลสนับได้ว่าเป็นการเพิ่มคุณค่าของวัสดุจากการเกษตรอีกวิธีหนึ่ง แต่การเตรียมไฮโดรไลสจากวัสดุจากการเกษตรให้ถึงขั้นบริสุทธิ์นั้นเป็นวิธีการที่ยุ่งยากมาก และสิ้นค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากต้องแยกไฮโดรไลสบริสุทธิ์ออกจากน้ำตาลชนิดอื่น ๆ ที่พบในวัสดุทางการเกษตร เหล่านั้น โดยเฉพาะน้ำตาลกลูโคส (53) ดังนั้นเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการวิจัยนี้จึงใช้ไฮโดรไลสในรูปของสารละลายย่อยด้วยกรดกำมะถันของเปลือกเมล็ดฝ้าย ซึ่งจากรายงานของ Takasaki (61) พบว่าการเติมไฮโดรไลสในรูปของสารละลายย่อยด้วยกรดกำมะถันของเปลือกเมล็ดฝ้ายในอาหารเลี้ยงเชื้อสามารถชักนำให้ Streptomyces albus YT4 เพิ่มการผลิตกลูโคส ไโอโซเมอเรสสูงชัน และจากการวิจัยนี้พบว่า สารละลายย่อยด้วยกรดกำมะถันของเปลือกเมล็ดฝ้ายในปริมาณที่ให้ไฮโดรไลส 0.5 % (น้ำหนัก/ปริมาตร) สามารถชักนำให้แลคโตบาซิลลัส สายพันธุ์

190-1 ผลิตกกลูโคสไอโซเมอเรสสูงขึ้น 4 เท่า เมื่อเทียบกับไม่มีสารชกน้าในอาหารเลี้ยงเชื้อ นอกจากนี้การเจริญของเซลล์เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อมีสารชกน้าในอาหารเลี้ยงเชื้อ เมื่อพิจารณาจากส่วนประกอบของสารละลายย่อยด้วยกรดกำมะถันของเปลือกเมล็ดฝ้ายแล้ว พบว่านอกจากจะมีไซโลสอยู่ในปริมาณสูงแล้ว ยังมีกลูโคสอยู่ในปริมาณเล็กน้อยด้วย ซึ่งจุลินทรีย์สามารถนำไซโลสโคสนี้ในการเจริญเติบโตทำให้การเจริญของเซลล์เพิ่มขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตามการชกน้าให้จุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์โดยสารละลายย่อยด้วยกรดกำมะถันของเปลือกเมล็ดฝ้ายในปริมาณที่ให้ไซโลส 0.5 % (น้ำหนัก/ปริมาตร) ก็ให้ผลไม่สูงเท่ากับการชกน้าด้วยไซโลสบริสุทธิ์ 0.5 % (น้ำหนัก/ปริมาตร) เนื่องจากการเตรียมสารละลายย่อยด้วยกรดกำมะถันของเปลือกเมล็ดฝ้ายนั้นผ่านหลายขั้นตอน โดยผ่านขบวนการย่อยสลายด้วยกรด, การปรับสารละลายให้เป็นกลางด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต และการทำให้เข้มข้น ซึ่งสารละลายที่เตรียมได้มีสิ่งเจือปนอื่น ๆ ปะปนอยู่ เช่น กรดอะซิติก, แคลเซียมซัลเฟต และแคลเซียมอะซิเตท (53)

4. การศึกษาสภาวะและปัจจัยที่เหมาะสมต่อการผลิตกกลูโคสไอโซเมอเรสโดยสเตรปโตมัยซิส สายพันธุ์ 190-1 เมื่อเลี้ยงในถังหมักขนาด 5 ลิตร

การผลิตกกลูโคสไอโซเมอเรสโดยสเตรปโตมัยซิส สายพันธุ์ 190-1 ในถังหมักนั้น เป็นการหมักในสภาวะที่มีออกซิเจน (aerobic fermentation) โดยจุลินทรีย์เข้าสู่ระยะการเจริญคงที่ที่ชั่วโมงที่ 12 และมีการเจริญของเซลล์สูงสุดประมาณ 1.8 กรัม นน.เซลล์แห้ง/ลิตร การผลิตเอนไซม์มีปริมาณสูงสุดที่ชั่วโมงที่ 15 โดยจุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์นี้ได้สูงสุดประมาณ 350 หน่วย/กรัม นน.เซลล์แห้ง จากการศึกษาการใช้ไซโลสเป็นสารชกน้าให้จุลินทรีย์นี้ผลิตกกลูโคสไอโซเมอเรส พบว่า เมื่อเติม 0.5 % ไซโลส (น้ำหนัก/ปริมาตร) ในอาหารเลี้ยงเชื้อ จุลินทรีย์สามารถผลิตเอนไซม์ได้สูงสุดประมาณ 1,200 หน่วย/กรัม นน.เซลล์แห้ง ที่ชั่วโมงที่ 18 และมีการเจริญของเซลล์สูงสุดประมาณ 3 กรัม นน.เซลล์แห้ง/ลิตร ที่ชั่วโมงที่ 15 การเติมสารชกน้านี้ทำให้จุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์เพิ่มขึ้น 3.5 เท่า และมีการเจริญของเซลล์เพิ่มขึ้น 1.7 เท่า เมื่อเทียบกับไม่มีสารชกน้าในอาหารเลี้ยงเชื้อ แต่การเลี้ยงจุลินทรีย์นี้ภายใต้สภาวะเดียวกันในขวดแก้วทรงกรวย พบว่าเมื่อมี 0.5 % ไซโลสในอาหารเลี้ยงเชื้อ จุลินทรีย์สามารถผลิตเอนไซม์ได้สูงสุดประมาณ 1,000 หน่วย/กรัม นน.เซลล์แห้ง และมีการเจริญของเซลล์สูงสุดประมาณ 2.5 กรัม นน.เซลล์แห้ง/ลิตร และเมื่อไม่มีสารชกน้าในอาหารเลี้ยงเชื้อ จุลินทรีย์สามารถผลิตเอนไซม์ได้สูงสุดประมาณ 200 หน่วย/กรัม นน.เซลล์แห้ง และมีการเจริญของเซลล์สูงสุด

ประมาณ 2 กรัม นน. เซลล์แห้ง / ลิตร การเติม 0.5 % ไชโวลล์ในอาหารเลี้ยงเชื้อของขวดแก้วทรงกรวย จุลินทรีย์สามารถผลิตเอนไซม์เพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า และมีการเจริญของเซลล์เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย การเลี้ยงเชื้อในถังหมักนั้น จุลินทรีย์มีการเจริญที่เร็วกว่าการเลี้ยงเชื้อในขวดแก้วทรงกรวย ทำให้สารแหล่งคาร์บอนในอาหารเลี้ยงเชื้อลดลงอย่างรวดเร็ว ไชโวลล์นั้นนอกจากจะเป็นสารชักนำให้จุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์เพิ่มขึ้นแล้ว ยังสามารถใช้เป็นสารแหล่งคาร์บอนได้ด้วย (19, 20) ไชโวลล์บางส่วนจึงอาจถูกนำมาใช้ในการเจริญของจุลินทรีย์เป็นผลทำให้การเจริญของเซลล์ในถังหมักเพิ่มขึ้นในปริมาณที่สูงกว่าเมื่อเลี้ยงเชื้อในขวดแก้วทรงกรวย นอกจากนี้การผลิตเอนไซม์ของจุลินทรีย์นี้ในถังหมักเพิ่มขึ้นเพียง 3.5 เท่า เนื่องจากไชโวลล์ซึ่งเป็นสารชักนำนี้ถูกนำไปใช้เป็นสารแหล่งคาร์บอนด้วย Shieh และคณะ (44) ได้รายงานถึงการเลี้ยง Actinoplanes sp. NRRL B-3312, ATCC 12427 และ ATCC 23342 ในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มี 1.0 % ไชโวลล์เป็นสารชักนำในการผลิตเอนไซม์ พบว่าจุลินทรีย์เหล่านี้สามารถผลิตเอนไซม์ได้ในปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น 1.4, 2.3 และ 3.5 เท่า ตามลำดับ เมื่อเทียบกับไม่มีสารชักนำในอาหารเลี้ยงเชื้อ ซึ่งก็ให้ผลสอดคล้องกับงานวิจัยนี้

จากการศึกษาการใช้สารละลายย่อยด้วยกรดกำมะถันของเปลือกเมล็ดฝ้ายในปริมาณที่ให้ไชโวลล์ 0.5 % เป็นสารชักนำทดแทนไชโวลล์บริสุทธิ์ให้สเตรปโตมัยซิลล์ สายพันธุ์ 190-1 ผลิตกลูโคสไอโซเมอเรสในถังหมักนั้น พบว่าจุลินทรีย์สามารถผลิตเอนไซม์ได้สูงสุดประมาณ 850 หน่วย/กรัม นน. เซลล์แห้ง ที่ชั่วโมงที่ 18 และมีการเจริญของเซลล์สูงสุดประมาณ 2.8 กรัม นน. เซลล์แห้ง / ลิตร ที่ชั่วโมงที่ 15 การเติมสารชักนำนี้ทำให้จุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์เพิ่มขึ้น 2.5 เท่า และมีการเจริญของเซลล์เพิ่มขึ้น 1.5 เท่า เมื่อเทียบกับไม่มีสารชักนำนี้ในอาหารเลี้ยงเชื้อ แต่การเลี้ยงจุลินทรีย์นี้ภายใต้สภาวะเดียวกันในขวดแก้วทรงกรวย พบว่าเมื่อมีสารละลายย่อยด้วยกรดกำมะถันของเปลือกเมล็ดฝ้ายในปริมาณที่ให้ไชโวลล์ 0.5 % จุลินทรีย์สามารถผลิตเอนไซม์ได้สูงสุดประมาณ 800 หน่วย/กรัม นน. เซลล์แห้ง และมีการเจริญของเซลล์สูงสุดประมาณ 2.3 กรัม นน. เซลล์แห้ง / ลิตร การเติมสารชักนำนี้ในขวดแก้วทรงกรวย จุลินทรีย์สามารถผลิตเอนไซม์เพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า และมีการเจริญของเซลล์เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ซึ่งเหตุผลของงานวิจัยในข้อนี้ก็คล้ายคลึงกับการใช้ไชโวลล์บริสุทธิ์เป็นสารชักนำ อย่างไรก็ตามไชโวลล์บริสุทธิ์ก็ยังเป็นสารชักนำที่ดีกว่าสารละลายย่อยด้วยกรดกำมะถันของเปลือกเมล็ดฝ้ายในปริมาณที่ให้ไชโวลล์เท่ากัน

กลูโคสไอโซเมอเรสเป็นเอนไซม์ที่จุลินทรีย์สร้างขึ้นและเก็บไว้ภายในเซลล์ (13) ดังนั้นการเพิ่มปริมาณเซลล์ก็จะเป็นการเพิ่มปริมาณเอนไซม์ด้วย จากการศึกษาถึงผลของสารชักนำต่อการผลิตกลูโคสไอโซเมอเรสนี้ก็ได้อผลเป็นที่น่าพอใจ แต่เมื่อพิจารณาถึงการเจริญของเซลล์ควบคู่ไปด้วย พบว่าการเจริญของเซลล์นั้นค่อนข้างต่ำ คือประมาณ 3 กรัม นน. เซลล์แห้ง/ลิตร การเลี้ยง เชื้อทั่วไปควรได้น้ำหนักแห้งของเซลล์ประมาณ 0.2 - 50 กรัม นน. เซลล์แห้ง/ลิตร (68) ดังนั้นปริมาณเซลล์ของสเตรปโตมัยซิส สายพันธุ์ 190-1 ยังคิดว่าต่ำไม่เป็นที่น่าพอใจ การที่การเจริญของสเตรปโตมัยซิส สายพันธุ์ 190-1 ค่อนข้างต่ำนั้นอาจมีสาเหตุมาจากสารแหล่งคาร์บอนและไนโตรเจนที่ใช้ในการวิจัยนี้ซึ่งอยู่ในรูปของสารละลายย่อยด้วยกรดกำมะถัน และในการย่อยสลายวัสดุทางการเกษตรด้วยกรดนั้น จะมีสิ่งเจือปนหลายชนิด เช่น เฟอร์ฟูรัล (furfural), ไฮดรอกซีเมทิล เฟอร์ฟูรัล (hydroxymethyl furfural) และกรดสิวลินิก (levulinic acid) ซึ่งปกติสารเหล่านี้มีผลยับยั้งการเจริญและการสร้างเอนไซม์ของจุลินทรีย์ (36) นอกจากนี้การเตรียมสารละลายย่อยด้วยกรดกำมะถันเหล่านี้ต้องใช้สารละลายกรดและต่างในปริมาณมากเพื่อย่อยสลายและปรับพีเอชให้เป็นกลาง ซึ่งทำให้มีปริมาณอิออนเจือปนอยู่ในสารละลายย่อยด้วยกรดกำมะถันเหล่านั้นในปริมาณสูง การนำสารละลายย่อยด้วยกรดกำมะถันนี้ไปผ่านการกำจัดสารที่มีประจุด้วยขบวนการอิออน เอกซ์เชนจ์ ก่อนที่จะนำสารละลายเหล่านี้มาใช้เป็นองค์ประกอบของอาหารเลี้ยงเชื้อ พบว่าการเจริญของจุลินทรีย์เพิ่มขึ้น 50 % แต่ปรากฏว่าการผลิตเอนไซม์ลดต่ำลง 30 % แสดงว่าการผ่านขบวนการอิออน เอกซ์เชนจ์นั้น ช่วยลดปริมาณสิ่งเจือปนที่อยู่ในสารละลายย่อยด้วยกรดกำมะถันนั้น แต่สิ่งเจือปนบางชนิดที่จำเป็นต่อการสร้างเอนไซม์ก็อาจถูกกำจัดออกด้วย (7, 14) เช่น เกลืออินทรีย์บางชนิดที่ปะปนมากับวัตถุดิบ ซึ่งในการเลี้ยงเชื้อเพื่อผลิตเอนไซม์ทั่ว ๆ ไปไม่จำเป็นจะต้องเติมสารเหล่านี้ในอาหารเลี้ยงเชื้อ เพราะจุลินทรีย์ต้องการสารเหล่านี้ในปริมาณต่ำมาก ซึ่งอาจเป็นผลทำให้การผลิตกลูโคสไอโซเมอเรสโดยสเตรปโตมัยซิส สายพันธุ์ 190-1 ลดต่ำลง

วิธีเพิ่มปริมาณสารแหล่งคาร์บอนก็เป็นการเพิ่มการเจริญของเซลล์ด้วย โดยการเจริญของจุลินทรีย์ในสภาวะที่มีออกซิเจนนั้น 50 - 55 % ของสารแหล่งคาร์บอนในอาหารเลี้ยงเชื้อถูกนำไปใช้เป็นองค์ประกอบของเซลล์ (68) เมื่อเพิ่มสารแหล่งคาร์บอนคือ สารละลายย่อยด้วยกรดกำมะถันของกากข้าวจาก 1.5 เป็น 2.0 % (น้ำหนัก/ปริมาตร) พบว่าการเจริญของเซลล์เพิ่มขึ้นเพียง 10 % แต่การผลิตเอนไซม์ของจุลินทรีย์ไม่เพิ่มขึ้น เมื่อพิจารณาจากส่วนประกอบ

ของสารละลายย่อยด้วยกรดกำมะถันของกากรำข้าว ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยน้ำตาลกลูโคส และมีน้ำตาลไซโลสอยู่เล็กน้อย ซึ่งทำให้การผลิตเอนไซม์โดยจุลินทรีย์นี้ไม่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ปริมาณน้ำตาลรีดิวซ์ที่เหลือในสารอาหาร พบว่ายังมีปริมาณสารแหล่งคาร์บอนเหลืออยู่ ซึ่งจุลินทรีย์นำไปใช้ไม่หมด การเพิ่มปริมาณสารละลายย่อยด้วยกรดกำมะถันของกากรำข้าวนั้น ปริมาณสิ่งเสียบต่าง ๆ ก็มีปริมาณสูงขึ้นด้วย ซึ่งอาจมีผลยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ ดังนั้นการเพิ่มการเจริญของเซลล์โดยวิธีการเพิ่มปริมาณสารอาหารนั้นก็ถูกจำกัดด้วยสิ่งเสียบต่าง ๆ ในสารอาหารนั้น นอกจากนี้มีรายงานของ Outtrup และคณะ (20) ว่าในการเลี้ยง Bacillus coagulans เพื่อผลิตกลูโคสไอโซเมอเรส นั้น เมื่อให้สารแหล่งคาร์บอนและไนโตรเจนในปริมาณสูง คือมากกว่า 1 % และ 3 % ตามลำดับ สามารถยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ได้

การเพิ่มผลผลิตของเอนไซม์โดยพิจารณาการเพิ่มปริมาณของเซลล์ด้วยนั้น ค่อนข้างจะมีปัญหาดังกล่าวมาข้างต้น อีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำได้โดยทำให้จุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์ให้ได้ในปริมาณสูงชันกว่าเดิม โดยเพิ่มปริมาณสารชักนำ โดยเติมสารละลายย่อยด้วยกรดกำมะถันของเปลือกเมล็ดฝ้ายในปริมาณที่ให้ไซโลส 0.5 % ในอาหารเลี้ยงเชื้อขณะที่การเจริญของจุลินทรีย์อยู่ในช่วงระยะทวีคูณเพื่อชักนำให้จุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์ในปริมาณสูงชันอีก โดยจุลินทรีย์สามารถผลิตเอนไซม์ในปริมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 37 % นอกจากนี้การเจริญของเซลล์เพิ่มขึ้นประมาณ 20 % และจากรายงานของ Shieh และคณะ (17) ว่าการเติมสารชักนำ คือไซโลสในรูปของสารละลายน้ำกรดย่อยเยื่อกระดาษในการเลี้ยง Aerobacter levanicum เพื่อผลิตกลูโคสไอโซเมอเรสในถังหมัก โดยเติมสารชักนำนี้ในช่วงระยะการเจริญของเซลล์แบบทวีคูณนั้น สามารถชักนำให้จุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์เพิ่มขึ้น

สภาพความเป็นกรดต่างของอาหารเลี้ยงเชื้อก็มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์และการผลิตเอนไซม์ในระหว่างการเลี้ยงเชื้อนั้น ผลิตรวมที่จุลินทรีย์สร้างขึ้นจากเมตาโบลิซึมของมัน อาจทำให้ค่าพีเอชของอาหารเลี้ยงเชื้อแปรเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างรวดเร็วมาก อาจมีผลทำให้จุลินทรีย์หยุดชะงักการเจริญได้ การควบคุมค่าพีเอชของอาหารเลี้ยงเชื้ออาจทำได้โดยเติมสารบัฟเฟอร์ที่เหมาะสมและปริมาณพอเหมาะในอาหารเลี้ยงเชื้อ ค่าพีเอชของอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับจุลินทรีย์ทั่ว ๆ ไปเพื่อผลิตกลูโคสไอโซเมอเรสนั้นอยู่ในช่วง 6.2 - 8 (36) การเลี้ยงเชื้อสเตรปโตมัยซิส สายพันธุ์ 190-1 เพื่อผลิตกลูโคสไอโซเมอเรสในสภาวะที่ไม่มีสาร

บัพเฟอร์ พบว่าระหว่างที่เซลล์มีการเจริญอยู่ในระยะทวีคูณนั้น ค่าพีเอชของอาหารเริ่มลดลงเรื่อย ๆ และมีสภาพเป็นกรด และเมื่อเซลล์เข้าสู่ระยะการเจริญคงที่ ค่าพีเอชของอาหารเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และค่าพีเอชสุดท้ายของอาหารมีค่าเป็นต่าง ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Dworschack และคณะ (36) การที่ค่าพีเอชของอาหารเลี้ยงเชื้อเปลี่ยนแปลงในช่วงกว้างนี้ จุลินทรีย์ยังสามารถเจริญได้ดี แต่เอนไซม์ที่ผลิตได้มีการทำงานลดลง อาจเนื่องมาจากในสภาวะที่ค่าพีเอชของอาหารเลี้ยงเชื้อเป็นกรดนั้นมีผลต่อเสถียรภาพของเอนไซม์ มีรายงาน (2) โดยทั่วไป กลูโคส-ไอโซเมอเรสไม่เสถียรในสารละลายกรด โดยเฉพาะที่พีเอชต่ำกว่า 5 นอกจากนี้ ชศินาญ (50) รายงานว่า กลูโคสไอโซเมอเรสจากสเตรปโตมัยซิส สายพันธุ์ 190-1 ที่ถูกทำให้บริสุทธิ์บางส่วน มีเสถียรภาพสูงที่พีเอช 8 การเติมฟอสเฟตบัพเฟอร์เพื่อรักษาค่าพีเอชของอาหารเลี้ยงเชื้อให้เกือบคงที่ที่พีเอช 8 นั้น พบว่าจุลินทรีย์สามารถผลิตเอนไซม์ที่มีการทำงานสูงขึ้น นอกจากนี้ จุลินทรีย์ยังสามารถใช้ฟอสเฟตบัพเฟอร์เป็นแหล่งเกลือแร่ด้วย โดยฟอสเฟตเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องมีอยู่ในสารอาหาร เพราะเป็นตัวเร่งในปฏิกิริยาการสร้างและถ่ายเทพลังงานในจุลินทรีย์ (69)

จุลินทรีย์หลายชนิดต้องการโคบอลต์ไอออนในการสร้างกลูโคสไอโซเมอเรสด้วย (7, 23, 24) เนื่องจากในผลึกของเอนไซม์นี้มีโคบอลต์ไอออนอยู่ด้วย (7) จากการผันแปรปริมาณโคบอลต์ไอออนในอาหารเลี้ยงเชื้อ พบว่าปริมาณของโคบอลต์ไอออนที่เหมาะสมคือ 0.01 % โดยปริมาณโคบอลต์ไอออนที่สูงกว่านี้มีผลยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Chen (13) นอกจากนี้ Kasumi และคณะ (51) รายงานว่า นอกจากโคบอลต์ไอออนช่วยให้จุลินทรีย์ผลิตเอนไซม์ที่มีการทำงานสูงแล้ว ยังสามารถป้องกันเอนไซม์จากการถูกทำให้เสียสภาพด้วยความร้อน, กรด และไฮเดียมโดเดซิลซัลเฟต

จากการศึกษาผลของอุณหภูมิที่ใช้ในการเลี้ยงสเตรปโตมัยซิส สายพันธุ์ 190-1 เพื่อผลิตกลูโคสไอโซเมอเรส พบว่าอุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 30 องศาเซลเซียส โดยทั่วไป สเตรปโตมัยซิส เจริญและผลิตเอนไซม์ได้ดีในช่วงอุณหภูมิ 28 - 32 องศาเซลเซียส (27, 28, 29, 30, 31)

ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณออกซิเจนที่ละลายในอาหารเลี้ยงเชื้อก็คือ อัตราการกวนและอัตราการให้อากาศอาหารเลี้ยงเชื้อในถังหมัก จากการผันแปรอัตราการกวน พบว่าที่อัตราการกวน 400 และ 500 รอบต่อนาทีนั้น ทั้งการเจริญและการผลิตเอนไซม์ของจุลินทรีย์ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาถึงอัตราการให้อากาศ พบว่าที่อัตราการให้อากาศ 1.5 ปริมาตร/ปริมาตรอาหาร/นาที่ จุลินทรีย์สามารถเจริญได้ดี แต่เอนไซม์ที่ผลิตได้ค่อนข้างต่ำ โดยที่อัตราการให้อากาศ

1.0 ปริมาตร/ปริมาณอาหาร/นาที่ จุลินทรีย์สามารถเจริญได้ดี และมีการผลิตเอนไซม์สูง
 Diers และคณะ (63) รายงานว่า ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในอาหารเลี้ยง เชื้อมีความสัมพันธ์
 กับการเจริญของจุลินทรีย์และการผลิต เอนไซม์ โดยจุลินทรีย์สามารถเจริญในสภาวะที่มีออกซิเจน
 ในอาหารเลี้ยง เชื้อได้สูงกว่าในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนในอาหารเลี้ยง เชื้อ แต่เสถียรภาพของ
 กลูโคสไอโซเมอเรสในสภาวะที่มีออกซิเจนนั้นจะลดลง แต่จากผลการวิจัยมาแล้วข้างต้น พบว่า
 การเพิ่มไซโลลจะเพิ่มทั้งการเจริญของ เชลและการผลิตเอนไซม์ ซึ่งอาจอธิบายได้ว่า ไซโลล
 ทำหน้าที่เป็นทั้งแหล่งคาร์บอนและสารชักนำ โดยกลูโคสไอโซเมอเรสอาจเปลี่ยนไซโลลเป็น
 ไซลูโลส ซึ่งจุลินทรีย์สามารถนำไปใช้ในกระบวนการเมตาโบลิสมได้ แต่จากงานวิจัยนี้ พบว่า
 ที่อัตราการให้อากาศ 1.5 ปริมาตร/ปริมาณอาหาร/นาที่ การเจริญของ เชลเพิ่มขึ้นในขณะที่
 การผลิตเอนไซม์ลดลง ซึ่งไม่สอดคล้องกับรายงานของ Diers และคณะ และสมมติฐานข้างต้น
 ซึ่งเหตุผลอันแท้จริงน่าจะได้รับการศึกษาเพิ่มเติมกันต่อไป

5. เปรียบเทียบการทำงานของกลูโคสไอโซเมอเรสที่ได้จากสเตรพโตมัยซิส สายพันธุ์ 190-1 กับสวิตช์ไซม์ ไทป์ เอ

กลูโคสไอโซเมอเรสที่ผลิตโดยสเตรพโตมัยซิส สายพันธุ์ 190-1 เป็นเอนไซม์ที่สร้าง
 อยู่ในเซลล์ และถูกตรึงไว้ภายในเซลล์ด้วยความร้อน (heat treatment) เนื่องจาก
 รายงานของ Takasaki และคณะ (70) ที่ว่าเอนไซม์นี้มีโอกาสสูญเสียได้เมื่อเซลล์เกิดการ
 แตกสลายที่อุณหภูมิ 15 - 50 องศาเซลเซียส แต่การตรึงเอนไซม์ไว้ภายในเซลล์โดยใช้ความร้อน
 ที่ 60 - 85 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 10 นาที เอนไซม์อื่น ๆ ภายในเซลล์จะถูกทำลายโดยที่
 กลูโคสไอโซเมอเรสที่ผลิตโดยสเตรพโตมัยซินี้สามารถทนความร้อนที่อุณหภูมิสูง ๆ ได้ ส่วน
 สวิตช์ไซม์ ไทป์ เอ เป็นชื่อทางการค้าของกลูโคสไอโซเมอเรสที่ผลิตโดย Bacillus coagulans
 NRRL B 5656 และถูกตรึงไว้ภายในเซลล์ โดยใช้กลูทารัลดีไฮด์เป็นตัวเชื่อม (cross-linking)
 มีลักษณะเป็นเมล็ดละเอียดสีขาว ขนาด 0 - 0.4 มิลลิเมตร การตรึงเอนไซม์โดยกลูทารัลดีไฮด์
 มีผลทำให้การทำงานของเอนไซม์ลดลง 40 - 50 % (64) จากการเปรียบเทียบการทำงานของ
 กลูโคสไอโซเมอเรสที่ผลิตโดยจุลินทรีย์ทั้งสองชนิดนี้ในสภาวะที่เหมาะสมต่อการทำงานของ เอนไซม์
 ทั้งสองชนิด พบว่าเอนไซม์ที่ผลิตโดยสเตรพโตมัยซิส สายพันธุ์ 190-1 มีการทำงานที่สูงกว่า
 เอนไซม์ที่ผลิตโดย Bacillus coagulans NRRL B5656 แต่เนื่องจากเอนไซม์ที่ผลิตโดย
 จุลินทรีย์ทั้งสองชนิดนี้ผ่านการตรึงเอนไซม์ไว้ภายในเซลล์ด้วยวิธีที่แตกต่างกัน ดังนั้นถ้าเอนไซม์
 เหล่านี้มาผ่านขบวนการตรึงเอนไซม์ไว้ภายในเซลล์ของจุลินทรีย์ทั้งสองชนิดด้วยวิธีเดียวกัน
 แล้วนำมาเปรียบเทียบการทำงานของเอนไซม์ ก็อาจได้ข้อสรุปที่ดีกว่านี้ การวิจัยในข้อนี้

เป็นเพียงแนวทางที่ชี้ให้เห็นว่า กลูโคสไอโซเมอเรสที่ผลิตโดยสเตรปโตมัยซิส สายพันธุ์ 190-1
 นี้มีโอกาสน่าจะนำมาศึกษาและใช้ในวงการอุตสาหกรรมของประเทศไทยในอนาคตได้

6. สรุปและข้อเสนอแนะ

สเตรปโตมัยซิส สายพันธุ์ 190-1 เป็นจุลินทรีย์ที่แยกได้จากแหล่งดินในประเทศไทย
 และได้ศึกษาถึงองค์ประกอบของอาหารและสภาวะที่เหมาะสมในการเลี้ยง เชื้อในขวดแก้วทรงกรวย
 (ปริมาตรของอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้ 50 มล./ขวด) โดยจุลินทรีย์นี้สามารถผลิตกลูโคส-
 ไอโซเมอเรสได้ประมาณ 171 - 299 หน่วยต่อกรัม นน. เซลแห้ง (49) สำหรับงานวิจัยนี้
 ได้ศึกษาถึงองค์ประกอบของอาหารและสภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์นี้โดยสเตรปโตมัยซิส
 สายพันธุ์ 190-1 ในถังหมักขนาด 5 ลิตร (ปริมาตรของอาหารเลี้ยงเชื้อที่ใช้ 2 ลิตร)
 เนื่องจาก การเลี้ยง เชื้อในถังหมักต้องใช้ อาหารเลี้ยงเชื้อในปริมาณมาก จึงพยายามนำวัสดุจากการ
 เกษตรที่ มีราคาถูกและหาง่ายมาใช้เป็นองค์ประกอบของอาหารเลี้ยงเชื้อ โดยพบว่าสามารถนำ
 สาระละลายย่อยด้วยกรดกำมะถันของกากรำข้าว (รำข้าวสาลีที่คั้นน้ำออกแล้ว ราคาภิโกรัมละ
 2 บาท) มาใช้เป็นแหล่งคาร์บอนในการเลี้ยงเชื้อได้, สาระละลายย่อยด้วยกรดกำมะถันของ
 กากถั่วเหลือง (กากถั่วเหลืองภิโกรัมละ 7 บาท) เป็นแหล่งไนโตรเจนทดแทนมอลต์เอ็กซ์แทรก
 (1,500 บาท/454 กรัม) และสาระละลายย่อยด้วยกรดกำมะถันของเปลือกเมล็ดฝ้าย (เปลือก
 เมล็ดฝ้ายเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตน้ำมันพืช) เป็นสารชักนำทดแทนไฮโดลล์ (365 บาท/
 100 กรัม) ได้ จากการปรับปรุงอาหารเลี้ยงเชื้อและสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตกลูโคส-
 ไอโซเมอเรสในถังหมักขนาด 5 ลิตร พบว่าจุลินทรีย์สามารถผลิตเอนไซม์ได้ประมาณ 1,000 -
 1,100 หน่วย/กรัม นน. เซลแห้ง เมื่อเปรียบเทียบกับเอนไซม์ที่ผลิตโดยบางสายพันธุ์ของ
 ต่างประเทศที่ใช้ในอุตสาหกรรมแล้ว (ตารางที่ 3) พบว่ากลูโคสไอโซเมอเรสที่ผลิตโดย
 สเตรปโตมัยซิส สายพันธุ์ 190-1 มีแนวโน้มที่จะนำมาใช้ในอุตสาหกรรมได้ แต่ในงานวิจัยนี้
 พบว่าการเจริญของ เชื้อที่ได้มีค่อนข้างต่ำ โดยอัตราการผลิตเซลล์ของจุลินทรีย์เทียบกับปริมาณ
 สาระอาหารที่ใช้เลี้ยงเชื้อ (Yield cell mass/gram substrate) มีค่าประมาณ 10 %
 เมื่อเปรียบเทียบกับบางสายพันธุ์ของต่างประเทศ ซึ่งมีอัตราการผลิตของเซลล์ประมาณ 20 - 50 %
 (17, 70) แต่จากรายงานของ Diers (63) ในการเลี้ยงเชื้อ Bacillus coagulans
 NRRL 5650 เพื่อผลิตกลูโคสไอโซเมอเรส อัตราการผลิตของเซลล์มีค่าประมาณ 10.7 %
 ซึ่งให้ผลใกล้เคียงกับงานวิจัยนี้ มีรายงานว่า (63) การเติมอาหารเลี้ยงเชื้อในปริมาณน้อย

อย่างต่อเนื่อง (continuous feeding) ในถังหมัก โดยเติมในช่วงที่จุลินทรีย์มีการเจริญเข้าสู่ช่วงปลายของการเจริญแบบทวีคูณ (post-log phase) นั้น ทำให้การเจริญของจุลินทรีย์เพิ่มขึ้น

การศึกษาการผลิตกลูโคสไอโซเมอเรสโดยสเตรปโตมัยซิส สายพันธุ์ 190-1 ในถังหมักขนาด 5 ลิตรนี้ น่าจะมีการศึกษาต่อไปถึงการเพิ่มปริมาณการเจริญของจุลินทรีย์ และเพิ่มความสามารถในการผลิตเอนไซม์ของจุลินทรีย์นี้ อาจโดยวิธีการที่ใช้ปรับปรุงสายพันธุ์ในทางอุตสาหกรรม ได้แก่ การทำให้จุลินทรีย์กลายพันธุ์ (mutation) (37, 38, 39) หรือการใช้เทคนิคทางวิศวกรรมพันธุศาสตร์ (genetic engineering) อย่างไรก็ตาม จากการศึกษานี้สามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการผลิตกลูโคสไอโซเมอเรสระดับขยายส่วนซึ่งมีความเป็นไปได้ในการนำเอนไซม์นี้มาใช้ประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรมต่อไป